

# Được mùa - nhờ giống

## KỶ 3: ĐỒNG HÀNH CÙNG NÔNG DÂN

Thấu hiểu với sự vất vả của người nông dân “một nắng hai sương”, trong suốt chặng đường phát triển, Thai Binh Seed luôn là người bạn đồng hành của họ bằng cách làm thiết thực: Tìm ra, cung cấp cho nông dân những giống cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao.



Thai Binh Seed tổ chức hội thảo đầu bờ tại Nghệ An.

Là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh tiếp cận với giống lúa BC15, năm 2006, xã An Mỹ (Quỳnh Phụ) được tham gia khảo nghiệm giống lúa BC15 với diện tích 5,4ha. Từ hiệu quả đạt được, nông dân nơi đây đã “phải lòng” giống lúa thuần năng suất cao này. Đến nay, toàn xã duy trì hơn 90% diện tích gieo cấy giống lúa BC15. Ông Trần Văn Sùng, Giám đốc HTX SXKD DVNN Đông Mỹ, xã An Mỹ cho biết: Bằng kinh nghiệm trong thâm canh, An Mỹ tham gia sản xuất lúa giống cho Thai Binh Seed với giống chủ đạo là BC15. Hai năm gần đây, HTX đưa thêm giống lúa TBR225 vào gieo cấy với diện tích 90 - 100ha/vụ trong tổng số

trên 250ha đất nông nghiệp do HTX quản lý. Khi nông dân liên kết sản xuất với Công ty, được cung ứng thóc giống trả chậm, hiệu quả kinh tế thu được cao hơn 1,3 lần so với sản xuất thông thường. Việc liên kết sản xuất còn góp phần hình thành nên những vùng sản xuất tập trung, tạo thuận lợi cho HTX trong chỉ đạo, điều hành các khâu dịch vụ. Không chỉ liên kết sản xuất trong tỉnh, Thai Binh Seed còn vươn dài cánh tay đến các địa phương khác trong cả nước. Vụ đông xuân 2016 - 2017, HTX SXKD DVNN Phước Hưng (Tuy Phước, Bình Định) đã đại diện cho nông dân ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa giống với Thai Binh Seed.

Trên diện tích 260ha, nông dân trong xã sản xuất lúa giống TBR225 và giống BC15. Công ty đã hỗ trợ giống, hướng dẫn chuyển giao quy trình kỹ thuật từ khâu làm đất, ngâm ủ, sạ hàng, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, khử lẫn. Qua thu hoạch, năng suất giống lúa TBR225 đạt trên 72 tạ/ha, giống BC15 đạt 75 tạ/ha. Sau khi nông dân phơi khô, chọn lọc giống đúng quy trình kỹ thuật được chuyển giao, Thai Binh Seed đã mua hơn 950 tấn lúa của bà con với giá cao hơn so với lúa thị trường cùng thời điểm. Vụ xuân năm 2017, bên cạnh liên kết sản xuất, Thai Binh Seed còn đưa các giống lúa mới về các vùng miền núi. Điển

hình như việc trồng khảo nghiệm giống lúa lai 3 dòng Arize Tej vàng với diện tích 1ha ở xã Liên Vũ (Lạc Sơn, Hòa Bình). Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, song giống lúa Arize Tej vàng của Thai Binh Seed vẫn cho năng suất 70,35 tạ/ha, cao hơn giống đối chứng 2,96 tạ/ha. Giống Arize Tej vàng cho lãi thuần cao hơn giống đối chứng. Nhờ kết quả đó, Thai Binh Seed được chính quyền và nhân dân Hòa Bình đề nghị tiếp tục đưa giống lúa Arize Tej vàng vào sản xuất trong vụ mùa 2017 ở các vùng sinh thái khác nhau trên địa bàn tỉnh để từ đó có cơ sở xem xét đưa giống lúa mới này vào sản xuất diện rộng trong thời gian tới.

Đồng hành cùng nông dân, hiện Thai Binh Seed có 15 chi nhánh, hơn 500 đại lý và đầu mối bán hàng khắp cả nước, trung bình mỗi năm cung cấp ra thị trường hơn 22.000 tấn giống các loại. Thương hiệu giống của Thai Binh



Nhà máy sản xuất gạo của Thai Binh Seed.

Seed đã có mặt ở một số thị trường nước ngoài như Trung Quốc, Indonesia, Bangladesh... Đến nay, diện tích liên kết sản xuất trên toàn quốc của Thai Binh Seed đạt trên 6.000ha. nỗ lực trong liên kết sản xuất, Thai Binh Seed còn đầu tư mọi yếu tố để xây dựng thương hiệu gạo cho quê hương Thái Bình. Theo ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Thai Binh Seed: Mỗi đây, Thai Binh Seed đã ra mắt thương hiệu gạo Niêu vàng. Gạo Niêu vàng được sản xuất theo quy trình khép kín từ nghiên cứu chọn tạo giống lúa chất lượng đến sản xuất, chế biến, bảo quản, đóng gói trên dây chuyền thiết bị hiện đại để cho ra đời một sản phẩm tốt phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Cùng với việc ra mắt thương hiệu gạo Niêu vàng, Thai Binh Seed cũng giới thiệu một sản phẩm gạo nếp mới mang thương hiệu A Sào để tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Hùng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và để lưu giữ lại giống nếp quý A Sào có cách đây gần 1.000 năm tại làng A Sào, xã An Thái (Quỳnh Phụ).

Với chất lượng giống tốt, gạo thơm ngon, đậm đà hương vị quê lúa, hy vọng thương hiệu giống lúa và gạo của Thai Binh Seed sẽ ngày càng vươn xa trên khắp các cánh đồng cũng như thị trường trong và ngoài nước.

# VŨ THƯ Bắt nhịp sớm để sản xuất vụ mùa



Nông dân Vũ Thư chăm sóc mạ, chuẩn bị gieo cấy lúa vụ mùa.

Ngay sau khi hoàn thành thu hoạch trên 8.000ha lúa xuân, nông dân Vũ Thư khẩn trương chuyển trọng tâm sang sản xuất vụ mùa để bảo đảm khung thời vụ tốt nhất. Khí thế sản xuất vụ mùa sôi nổi, gấp gáp ở khắp các xã đồng trên địa bàn huyện.

Những ngày này, trên các xứ đồng của xã Việt Thuận luôn rộn vang tiếng máy. Khi máy gặt rời ruộng cũng là lúc máy cày công suất lớn nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Bà Nguyễn Thị Mùi, thôn Việt Cường đã cày lật đất xong, bà tiếp tục thực hiện việc vệ sinh cỏ bờ, cuốc các góc ruộng mà máy bỏ sót và đắp lại bờ ngăn để bảo đảm ruộng giữ nước tốt. Ngoài ra, bà cũng động viên và chăm sóc tốt 2 luống mạ. Theo lịch thời vụ chung của thôn, bà dự kiến sẽ xuống đồng cấy lúa mùa vào cuối tháng 6. Ông Bùi Công Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Việt Thuận cho biết: Vụ mùa này, địa phương gieo cấy 320ha lúa, trong đó 70% diện tích là giống lúa BC15, lúa gieo cấy chiếm 15% diện tích. Để bảo đảm tiến độ sản xuất vụ mùa, trước khi tiến hành đưa máy xuống ruộng, xã đã đạo HTXNN Vũ Việt và HTXNN Vũ Thuận tổ chức họp với 15 chủ máy cày bừa và tổ nông gia công các thôn để thống nhất cao ở các khâu phân vùng sản xuất, lấy nước, tạo thuận lợi cho việc tổ chức làm đất

nhau và hợp lý. Lãnh đạo xã và các ngành, đoàn thể trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các thôn bảo đảm tiến độ sản xuất vụ mùa theo kế hoạch đã đề ra. Đến ngày 19/6, tiến độ cày lật đất tại hai HTXNN trên địa bàn đạt khoảng 70% diện tích, từ ngày 27/6 bà con nông dân tiến hành cấy lúa đại trà và hoàn thành trước ngày 5/7. Riêng diện tích gieo sạ tiến hành từ ngày 24 - 26/7.

Hoàn thành thu hoạch sớm lúa xuân, từ ngày 12/6, nông dân HTXNN Tam Tĩnh (xã Hồng Lý) nhanh chóng chuyển trọng tâm sang sản xuất vụ mùa. Ông Cao Xuân Nghĩa, Giám đốc HTXNN Tam Tĩnh cho biết: Vụ mùa năm nay, nông dân địa phương gieo cấy 95ha lúa với 2 giống chủ yếu TBR225, Bắc thơm. Địa hình cao thuận lợi, máy năm nay, nông dân địa phương thực hiện gieo thẳng 100% diện tích trong vụ mùa. Để bảo đảm thời vụ và tránh yếu tố thời tiết bất lợi, HTX chỉ đạo bà con khẩn trương triển khai kết hợp thu xuân và làm mùa. Đến ngày 21/6, khâu làm đất đã cơ bản hoàn thành, bà con chủ động ngâm ủ giống, chuẩn bị mặt ruộng, tiến hành gieo thẳng kịp thời, phần đầu đến ngày 30/6 sẽ gieo xong 100% diện tích lúa mùa.

Cùng với Việt Thuận, Hồng Lý, những ngày qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Vũ Thư tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai sản xuất vụ mùa. Vụ mùa năm 2017, Vũ Thư phần đầu gieo cấy 8.000ha lúa, năng suất đạt 60 tạ/ha trở lên, sản lượng đạt 48.000 tấn thóc; cơ cấu giống lúa có thời gian sinh trưởng dưới 110 ngày chiếm 50% diện tích; giống lúa BC15, TBR225, nếp thơm chiếm

50% diện tích. Huyện chủ trương quy hoạch vùng sản xuất, mỗi vùng chỉ gieo cấy 1 - 2 giống lúa, gắn sản xuất vụ mùa với sản xuất vụ đông và tạo thuận lợi cho việc tích tụ ruộng đất, phần đầu không bỏ hoang ruộng. Để đạt được mục tiêu này, huyện và các địa phương sớm xây dựng và tuyên truyền để án sản xuất. Ngay từ khâu thu hoạch lúa xuân, huyện đã ban hành nhiều lượt văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương khẩn trương huy động máy móc, nhân lực tiến hành thu hoạch nhanh gọn lúa xuân gắn với tổ chức làm đất, sản xuất vụ mùa. 41/41 HTXNN trên địa bàn huyện đã tuyên truyền, triển khai để án sản xuất, tổ chức cung ứng nguồn thóc giống bảo đảm gieo mạ mùa. Trong thời điểm nông dân tập trung thu hoạch lúa xuân, các HTXNN đôn đốc, hướng dẫn bà con tiến hành gieo đúng lịch thời vụ và chăm sóc tốt trên 120ha mạ diệc để chuẩn bị sản xuất vụ mùa. Sau giải phóng mặt ruộng, các HTXNN chỉ đạo tổ thủy nông giữ nước tại ruộng để thuận lợi cho khâu làm đất sản xuất vụ mùa. Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, tiến độ thu hoạch lúa xuân, sản xuất vụ mùa cơ bản bảo đảm kế hoạch đề ra. Đến ngày 21/6, các địa phương đã huy động 100% trong số gần 1.200 máy cày các loại tiến hành làm đất được khoảng 40% diện tích. Vũ Thư đề ra mục tiêu hoàn thành gieo cấy lúa mùa trà sớm để gieo trồng cây vụ đông và ấm trước ngày 5/7 và kết thúc gieo cấy toàn bộ diện tích lúa mùa vào ngày 10/7.

QUYNH LƯU

### Ông Hoàng Đức Kiếm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng



Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu giống từ giống lúa dài ngày sang ngắn ngày, năm 2001, huyện Đông Hưng đưa giống lúa BC15 của Thai Binh Seed vào gieo cấy. Đến nay, trên địa bàn huyện có 60 - 70% diện tích gieo cấy các giống lúa thuần, năng suất như giống BC15, TBR225... Qua thực tế nhiều năm cho thấy các giống lúa của Thai Binh Seed đều đạt năng suất cao hơn 70 tạ/ha vụ xuân và hơn 60 tạ/ha vụ mùa, góp phần đưa năng suất lúa của huyện nhiều năm liền đứng đầu tỉnh. Do vậy, Thai Binh Seed luôn là địa chỉ tin cậy của nông dân Đông Hưng.

### Ông Trần Thanh Sơn, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Bình Định (Kiến Xương)



Qua nhiều năm liên kết sản xuất với Thai Binh Seed, chúng tôi thấy rằng các giống lúa của Thai Binh Seed có sức sinh sản tốt, khả năng kháng bệnh cao, thích hợp với đồng đất, khí hậu địa phương, điều kiện gieo cấy BC15, TBR225, TBR45... Mỗi năm, Thai Binh Seed bao tiêu trên 1.000 tấn sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân địa phương

### Ông Đỗ Văn Bằng, xã Thái Thịnh (Thái Thụy)



Gia đình tôi gieo cấy 3 mẫu ruộng, trong đó có 1,5 mẫu cấy lúa hàng hóa cho Thai Binh Seed. Được Công ty đồng hành, chúng tôi hoàn toàn yên tâm về nguyên liệu đầu vào. Chất lượng hạt giống được chọn lọc kỹ càng và cung ứng đủ nên nông dân chỉ cần chuyên tâm vào sản xuất. Khi thu hoạch, Công ty thu mua thóc tươi ngay tại ruộng nên nông dân không phải lo lắng về khâu bảo quản sau thu hoạch; giá Công ty thu mua cao hơn giá thị trường tại thời điểm thu mua nên nông dân rất phấn khởi.

(còn nữa)  
PHAN LỢI - MAI THƯ

## TRÀ GIANG

# Gấp rút vào vụ mới

Thu hoạch lúa xuân xong, nông dân Trà Giang (Kiến Xương) hối hả bắt tay vào chuẩn bị sản xuất vụ mùa. Thời vụ gấp gáp nên bà con đều tranh thủ từng ngày, từng giờ ra đồng làm đất để kịp gieo cấy lúa đúng lịch thời vụ.

Là xã thuộc vùng trũng của huyện nhưng vụ mùa năm nay Trà Giang vẫn quyết định gieo cấy 100% diện tích lúa mùa bằng phương pháp gieo thẳng. Ông Trần Văn Đạng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Từ ngày 22/6, địa phương đã huy động lực lượng nông gia công trực tiếp lấy nước vào đồng cho bà con cấy lật đất và bừa ngà. Toàn xã có 85 máy làm đất các loại, những ngày qua, do được tuyên truyền, phổ biến kế hoạch sản xuất vụ mùa nên các chủ máy tranh thủ ngày, đêm làm

đất. Đến nay, toàn bộ hơn 414ha đã được cày, bừa xong sẵn sàng cho nông dân gieo cấy. Nhằm bảo đảm thời gian, chất lượng khâu làm đất, Trà Giang chỉ đạo chính quyền của 8 thôn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và giám sát công tác làm đất của các chủ máy. Nét mới trong vụ mùa năm nay, Trà Giang triển khai sản xuất cánh đồng lớn hàng hóa với diện tích gần 10ha cấy một giống J02 của Nhật được doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ thóc tươi. Ngoài ra, HTX SXKD

DVNN xã tổ chức thực hiện dự án sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí hiệu ứng nhà kính. Dự án này được thực hiện trên diện tích 2.560m<sup>2</sup> nhằm trình diễn và khảo nghiệm hiệu quả từ việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó làm cơ sở tuyên truyền, vận động nông dân mở rộng diện tích các mùa vụ sau.

Tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân, trước khi xuống gieo cấy, HTX SXKD DVNN xã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh, các doanh nghiệp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật từ khâu làm đất, ngâm ủ giống, kỹ thuật gieo thẳng, sử dụng phân bón, tưới nước tiết kiệm đến sử dụng thuốc sinh học để phòng, trừ sâu bệnh cho lúa mùa. Với những kiến thức thâm canh mới, nông dân Trà Giang hướng đến nâng cao năng suất lúa, sản xuất hàng hóa sạch cho giá trị kinh tế cao và bảo vệ môi trường. HTX cũng chuẩn bị hơn 9 tấn giống lúa các loại và trên 20 tấn phân bón NPK tổng hợp cung ứng cho nông dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong thâm canh đầu vụ và tránh tình trạng bà con mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

Với đặc thù sản xuất vụ mùa, đầu vụ thường gặp mưa lớn dễ gây ngập úng nên từ cuối vụ xuân, Trà Giang đã sớm triển khai công tác làm thủy lợi nội đồng. Đến nay, toàn xã đã thu vét, giải tỏa 87.000m<sup>3</sup> bùn, vật cản bảo đảm cho tất cả các sông trục chính cấp 3, sông dẫn, kênh mương mặt ruộng thông thoáng đáp ứng việc tưới, tiêu nhanh. Ông Hoàng Trọng Hiếu, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Do làm tốt quy hoạch hệ thống thủy lợi, khơi thông, giải tỏa dòng chảy nên Trà Giang chủ động trong khâu điều tiết nước phục vụ sản xuất. Đặc biệt, địa phương tổ chức khoan vùng chống úng và có trạm bơm Diệm Đông với công suất 10.000m<sup>3</sup>/giờ bảo đảm chống úng nhanh, hiệu quả khi có mưa lớn xảy ra; HTX thực hiện nghiệm phương châm “tháo cạn lòng sông, tưới nông mặt ruộng” trong cả vụ. Với sự chuẩn bị tốt mọi điều kiện và có phương án chống úng cụ thể, Trà Giang tự tin tổ chức cho nông dân gieo thẳng 100% diện tích lúa trong vụ mùa này nhằm đáp ứng lịch thời vụ, giảm chi phí đầu tư và nhân lực của bà con.

KHẮC ĐUẤN



Nông dân Trà Giang huy động máy móc đẩy nhanh tiến độ làm đất để kịp gieo cấy vụ mùa.

HTX SXKD DVNN xã Trà Giang cung ứng thuốc trừ cỏ cho nông dân chuẩn bị ruộng gieo thẳng lúa mùa.

